

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

TOA – เตรียมตัว... (ไม่มี หรือ มีอยู่)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

บพนี้ อาจจะแปลกๆ หน่อยนะครับ จะบอกเป็นเป็นนัยๆ ว่า ไม่ได้ ก็ไม่เชิง หรือ จะดีก็ไม่ใช่ การเตรียมตัว ก็หมายถึงว่า ถ้าอยากซื้อ ก็ยังไม่ต้องซื้อ ถ้าอยากขาย อาจจะยังไม่ต้องขาย... เรื่องของหุ้น หรือ กาเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ในตลาดหุ้นไทย คนที่เข้ามาใหม่ๆ เลย นั้น ถ้าไม่รู้อะไรจริงๆ ก็อาจจะออกอาการงงๆ หรือ เรียกว่า ถึงกับเอ๋อๆ ไปเลยก็ได้เนะครับ... เหนือเมฆเคยคุยกับข้าราชการที่เกษียณท่านหนึ่ง ที่เห็นใครเขาคุยๆ เรื่องหุ้นกัน ก็คิดว่ามันง่าย เลยเอาเงินส่วนหนึ่ง มาลงทุนในตลาดหุ้น แล้วที่ท่านบอกนั้น ไม่ได้ลงทุนแบบซื้อเก็บ หรือลงทุนหวังกินปันผลอะไรด้วยนะครับ... กะเข้ามาหาเงิน ที่เขาเรียกว่าหล่นแกเลือนตลาดนั้นแหละ แต่ผลที่ท่านได้เห็นนั้น ไม่ได้อย่างที่ท่านคิดว่ามันง่ายไว้แต่แรก แค่นี้เหนือเมฆถามว่า รู้อะไรเกี่ยวกับหุ้นที่เล่นหรือที่ซื้อบ้าง ท่านบอกแค่ว่า รู้แค่ว่ามันทำอะไรหรือทำอะไรก็จะไร ก็แค่นั้น ผลการดำเนินงานย้อนหลัง หรือ ผลประกอบการล่าสุด ท่านยังไม่รู้เลยเสียด้วยซ้ำ... อ้าว แล้วซื้อไปได้อย่างไร คำตอบคือ เห็นเพื่อน ๆ ในห้องค้าเขาซื้อกัน ก็เลยซื้อตาม แต่เวลาขาย ไม่ได้รู้เลยว่าเขาขายทำไม เขาขายกันตอนไหน... เอาง่ายๆ เลยครับ เท่าที่ฟัง คือท่านข้าราชการเกษียณท่านนั้น ไม่ได้เตรียมตัวอะไร ในการที่จะเข้ามาเล่นหุ้นหรือลงทุนในตลาดหุ้นเลยก็ว่าได้... แล้วถ้าเหนือเมฆจั่วหัวมาแบบนี้ ในเรื่องของหุ้น TOA ที่แค่จะต้อง “เตรียมตัว” ท่านก็คงไม่รู้อะไรเลยก็เดียวแหละ คนที่รู้เรื่อง รู้มากพอแล้ว ก็น่าจะเข้าใจ แถมอาจจะสวนกับบาดตาเซียนในตอนนี้นี้เสียด้วยซ้ำว่า “บาดตา” ตรงไหน (ก็เลยต้อง จั่วหัวแบบนี้ไป)

ดูตามเกม...

ณ การแก่งตัวแบบนี้ ในระดับราคาตรงนั้นแหละ เขาเคยลงมาแล้วด้วย ซึ่ง จะทำแบบเดิมอีกครั้ง ถามว่าผิดเกมใหม่ ก็ไม่ผิด... แต่ถามว่า จะพลิกสวนทางกับที่เคยทำไหม ก็ได้เนะ

แนวรับ : ... 40.0-39.0 เก็บได้ ถ้าไม่ย่อกรอ (หลุด 38.0 ต้องทิ้ง)

เป้าหมาย : ... 42.0-43.0 แนวต้าน ถ้าผ่านได้ ก็ถือว่า ยังไล่ตามน้ำได้

Price Chart...(TOA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TOA... จากแนวรับและเป้าหมายที่ว่ามา ในช่วงต้นนั้น เป็นเรื่องของกาแก่งกำไรล้วนๆ เลยนะ การหลุด 38.0 ลงมาก่อน ถ้าใครจ้องจะเล่น ก็คงเลิก หรือไม่ต้องมองไปอีกสักระยะ เพราะรูปแบบการลงนั้น อาจจะลงยาวๆ จนเหนื่อยใจกันไปเลยก็ได้... แต่ถ้าเกิด ผ่านระดับพื้นที่ 42.0-43.0 หรือ ยืน 43.0 ได้มันคง จะซื้อตามตรงนั้น ก็ถือว่าไม่ผิดอะไรนะครับ เป้าหมาย จะไปได้ก็ยาวไกล หรืออย่างน้อยๆ ก็น่าจะต้องมี 55.C เอาไว้ถ้ายืน 43.0 ได้ เหนือเมฆจะมาอัปเดตกันอีกก็ แต่ถ้าหลุด 38.0 ก่อนเมื่อไหร่ ก็คงไม่ต้องดู ใครที่มีอยู่ มาก่อนหน้า ก็อาจจะต้องขายทำอะไร หรือ Stop Loss ไปเลยด้วยนั้นแหละครับ... (เทคนิคไม่ยาก แค่อาย้อ)